

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG 15/7

CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG LÀM KINH TẾ

Khẳng định bản lĩnh dám nghĩ, dám làm

Từ bản lĩnh được tôi luyện khi tham gia kháng chiến, tham gia phát triển kinh tế - xã hội sau năm 1975, khi trở về với cuộc sống đời thường, những cựu thanh niên xung phong (TNXP) tiếp tục xông pha trên trận tuyến mới, trở thành gương sáng trong phát triển kinh tế. Với họ, làm kinh tế không chỉ làm giàu cho gia đình, quê hương mà còn khẳng định bản lĩnh, ý chí vươn lên.



Mô hình nuôi ngỗng, cá, trồng cây ăn quả của cựu thanh niên xung phong Nguyễn Văn Cẩn, thôn An Định, xã Thống Nhất (Hưng Hà).

Khó khăn không chùn bước

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, cựu TNXP Bùi Xuân Liệu, thôn Cáp, xã Hùng Dũng (Hưng Hà) gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng không vì thế mà ông Liệu "bỏ tay ngấm thời cuộc". Trần trở tìm hướng làm giàu, việc đầu tiên ông nghĩ đến là phát huy sở trường để kiếm tiền trang trải cuộc sống, lo cho các con ăn học. Với ý chí, nghị lực được rèn luyện trong lực lượng TNXP, ông đã chuyển đổi hơn 7.000m² đất cấy lúa kém hiệu quả để quy hoạch, đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi lợn, gà, đào ao thả cá và trồng cây ăn quả. Ông Liệu cho biết: Đầu tư nhiều nhưng làm kinh tế nông nghiệp không tránh được rủi ro. Nhất là thời điểm xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi, rồi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá thịt lợn, thịt gà giảm. Nhưng tôi quyết bám trụ làm bằng được. Đất không phụ công người, sau

bao năm dồn công sức, tiền bạc, đến nay gia trại của gia đình ông Liệu duy trì 300 con lợn, vườn cây sai trĩu quả, ao cá gần 2.000m² và 1.000 con vịt. Ông cũng có lần làm dịch vụ trồng xe cho công nhân của công ty giày da tại địa phương và làm dịch vụ thể hiện bản lĩnh của mình trong cuộc sống hiện nay. Ông đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng phát triển trang trại và nuôi con đặc sản. Nếu trước năm 2019, vợ chồng ông Tranh phát triển kinh tế với mô hình gia trại chủ yếu nuôi lợn và cá, thì sau bệnh dịch tả lợn châu Phi, vợ chồng ông quyết định nuôi gà Hồ.

Năng động làm giàu

Khẳng định phát triển kinh tế cũng là cách mà cựu TNXP Nguyễn Văn Tranh, thôn An Bình, xã Lô Giang (Đông Hưng) thể hiện bản lĩnh của mình trong cuộc sống hiện nay. Ông đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng phát triển trang trại và nuôi con đặc sản. Nếu trước năm 2019, vợ chồng ông Tranh phát triển kinh tế với mô hình gia trại chủ yếu nuôi lợn và cá, thì sau bệnh dịch tả lợn châu Phi, vợ chồng ông quyết định nuôi gà Hồ.

Từ vài chục con ban đầu, hiện tại trong chuồng của gia đình ông Lưu này cũng có khoảng 500 con gà Hồ. Đồng thời, ông Tranh cũng đầu tư nuôi ếch thương phẩm trên ao cá. Theo ông Tranh: Việc kết hợp nuôi cá, ếch không chỉ tận dụng được thức ăn, mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường. Tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học trong chăn nuôi cũng như mạnh dạn đầu tư nhập các con vật nuôi có giá trị kinh tế về trang trại, giúp cho trang trại ngày càng phát triển, mỗi năm gia đình ông Tranh thu lãi trên 200 triệu đồng. Ông Mai Danh Trà, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Đông Hưng cho biết: Mô hình của ông Tranh được nhiều hội viên đến thăm, học tập kinh nghiệm. Đây là gương điển hình trong phát triển kinh tế của huyện.

Khẳng định bản lĩnh

Ông Đặng Văn Bộ, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết:

Làm kinh tế như trận mạc, mỗi người phải tận dụng cơ hội để bứt phá. Bị quyết thành công của các cựu TNXP chiến thắng trên "mặt trận" kinh tế là sự chủ động vươn lên, không sợ thất bại cũng không trông chờ, ỷ lại. Đây chính là những phẩm chất cao quý của TNXP. Toàn Hội xác định: hội viên còn sức khỏe, có điều kiện thì trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề, dịch vụ để tăng thu nhập cho gia đình; hội viên sức khỏe yếu thì hướng dẫn cho con cháu về kiến thức, kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình, ổn định và cải thiện cuộc sống. Những năm qua, các cấp hội đã chủ động triển khai, phát động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên phong trào "Cựu TNXP làm kinh tế giỏi, vì nghĩa tình đồng đội". Đồng thời, tuyên truyền, vận động, khuyến khích hội viên tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, khai thác và phát huy thế mạnh của từng vùng sản xuất nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Hưng Hà cho biết: Huyện hội đã thành lập Câu lạc bộ cựu TNXP làm kinh tế giỏi với 39 hội viên. Câu lạc bộ là nơi để các cựu TNXP làm kinh tế giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; đồng viên, khuyến khích, thúc đẩy phong trào "Cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế, vì nghĩa tình đồng đội". Đồng thời, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau bằng vật chất, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm, giao thương hàng hóa và xây dựng sản phẩm mang thương hiệu của TNXP có uy tín, chất lượng.

Tuổi cao song nhiều cựu TNXP đã vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương, từ đó trích một phần lợi nhuận tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ các phong trào, quỹ ở địa phương, giúp đỡ, hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên nghèo vượt khó, thoát nghèo. Họ là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

XUÂN PHƯƠNG

Ấm lòng mẹ



Ông Lê Quang Đạt tin rằng ở nơi tuổi vàng, mẹ Hoàng sẽ thấy ấm lòng bởi danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước truy tặng cho mẹ.

Đù không phải là mẹ đẻ nhưng bằng tấm lòng nhân hậu, sự tận tảo của mình, mẹ Hoàng đã chăm bẵm, nuôi dưỡng hai người con trai riêng của chồng khôn lớn, trưởng thành. Sau này các anh đã cống hiến tuổi xuân cho đất nước. Sự hy sinh của các anh đã góp thêm vào trang sử hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tấm lòng mẹ được quê hương, làng xóm và Tổ quốc ghi nhận.

Gia phả dòng họ Lê Công, tổ dân phố Đống Tu 2, thị trấn Hưng Hà có ghi: Ông Lê Công Đệ, sinh năm 1902, mất năm 1966. Năm 1924, ông Đệ lấy bà Ngô Thị Bảy, sinh năm 1903, quê tại làng Thá, nay là tổ dân phố Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà. Đầu năm 1926, ông bà sinh hạ người con trai đầu tiên là Lê Vinh Thấu. Đến năm 1930 khi mới 27 tuổi, bà Bảy ốm nặng và chết. Bà mất đi để lại cho ông Đệ hai người con thơ dại với thân hình ốm yếu vì thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ.

Năm 1932, ông Lê Công Đệ tái hôn với bà Phạm Thị Hương, sinh năm 1903, quê ở làng Nấp, xã Minh Khai (Hưng Hà). Từ khi về làm vợ ông, bà cùng chồng nuôi dạy hai người con trai ăn học, khôn lớn, sau đó tham gia hoạt động cách mạng và cả hai anh em đều đã anh dũng hy sinh. Ông Lê Công Đệ với bà Phạm Thị Hương sinh thêm được 7 người con, hiện chỉ còn người con trai út là Lê Quang Đạt đang sinh sống tại tổ dân phố Đống Tu 2, thị trấn Hưng Hà.

Trong biên bản đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho mẹ Phạm Thị Hương, ông Lê Công Nặng, là con trai của liệt sĩ Lê Quang Đệ có ghi: Tôi được nghe kể lại bà nội tôi khi mất thì bố tôi và chú ruột tôi mới lần lượt lên 4 và lên 2 tuổi. Chính nhờ có bà nội sau (bà mẹ kế) của bố tôi mới có tôi bây giờ. Chúng tôi lớn lên, lập gia đình, sống hạnh phúc và có con, có cháu thì càng thấm thía công lao nuôi dưỡng, chăm sóc của bà nội kế Phạm Thị Hương. Nhờ có bà nuôi dạy mà bố tôi và chú tôi được ăn học, cống hiến sức mình cho Tổ quốc và nhân dân. Tôi rất tự hào khi có người bà, người cha đáng quý.

Còn trong lời kể của ông Lê Quang Đạt, người em cùng cha khác mẹ với hai liệt sĩ Lê Quang Đệ và Lê Vinh Thấu thì các

2/6/2023, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Quyết định số 589/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho mẹ Phạm Thị Hương.

Ông Lê Quang Đạt tâm sự: Dù mẹ không còn nữa nhưng tôi tin rằng ở nơi tuổi vàng, mẹ tôi cũng đang mỉm cười, danh hiệu cao quý này phần nào an ủi linh hồn mẹ bồi Dưỡng, Nhà nước và thế hệ con cháu luôn ghi nhớ những cống hiến thầm lặng của mẹ. Gia đình tôi sẽ tiếp tục nêu gương theo truyền thống cách mạng, ra sức phấn đấu để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Trương Công Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Hà chia sẻ: Việc mẹ Phạm Thị Hương được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" là công toàn xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh của mẹ trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Thị trấn Hưng Hà hiện có 29 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", đến nay chỉ còn 1 mẹ còn sống. Chúng tôi rất tự hào với truyền thống cách mạng của quê hương và sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" để người có công và thân nhân người có công với cách mạng được ấm lòng.

DUY TÙNG

Đóng góp vào công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh có vai trò thầm lặng của các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Thái Bình, trong đó có bác sĩ Phùng Thị Minh Thuận, Phó Giám đốc Bệnh viện. Vừa qua, tại Hà Nội, bác sĩ Thuận vinh dự là một trong những điển hình tiên tiến được tôn vinh trong công tác phòng, chống ma túy, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đề bị tấn công khi khám, xác định nghiện

Là cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, từ năm 2018, Bệnh viện Tâm thần Thái Bình đã thành lập đội khám, xác định nghiện gồm các bác sĩ sau đại học chuyên ngành tâm thần, kỹ thuật viên, trong đó bác sĩ Phùng Thị Minh Thuận được giao trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác khám, xác định nghiện. Thực hiện nhiệm vụ được giao, bác sĩ Thuận cùng các thành viên trong đội đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong tình triển khai khám, xét nghiệm, làm hồ sơ bệnh án theo dõi, quản lý, xác định các trường hợp nghiện ma túy. Việc khám, xác định nghiện được thực hiện bất kể thời điểm nào trong ngày nhằm nhanh chóng đưa ra kết quả chính xác, khách quan, trung thực.

Bác sĩ Phùng Thị Minh Thuận chia sẻ: Hiện nay có nhiều loại ma túy tự nhiên, ma túy bán tổng hợp và ma túy tổng hợp. Tất cả đều có một đặc điểm chung là khi đưa vào cơ thể sẽ làm thay đổi trạng thái nhận thức và sinh lý của con người. Khi các đối tượng được lực lượng công an đưa đến, chúng tôi sẽ tiến hành khám,

Đồng hành để người bệnh thoát khỏi "cái chết trắng"



Bác sĩ Phùng Thị Minh Thuận khám cho người bệnh.

khai thác tiền sử bệnh tật, xét nghiệm... Tuy nhiên, việc khám, xác định nghiện không đơn giản do các đối tượng chủ yếu ở độ tuổi trẻ bị rối loạn nhân cách, trong đó có các dân chơi, thậm chí là người có tiền án, tiền sự nên thường không hợp tác với các bác sĩ, nhân viên y tế mà chống đối. Bên cạnh đó, hiện nay các đối tượng thường dùng dạng ma túy tổng hợp, tạo ảo giác mạnh, không gây ra hội chứng cai. Nhiều dạng ma túy mới không sử dụng qua đường chích mà chủ yếu là uống, hít nên khó phát hiện hơn. Nhiều trường hợp còn tình vi sử dụng thêm chất khác để tạo kết quả xét nghiệm âm tính giả... Sau khi sử dụng ma túy tổng hợp, các đối tượng thường có các triệu chứng như rối loạn tâm thần, ảo giác, hoang tưởng

nên rất dễ bị kích động, tấn công bất ngờ, gây thương tích cho người khác, kể cả các bác sĩ, nhân viên y tế. Vì vậy, thực hiện nhiệm vụ này các bác sĩ cũng đề bị tấn công. Song, với tâm huyết và trách nhiệm, bác sĩ luôn tận tâm, trách nhiệm. So với bệnh nhân mắc các bệnh lý thông thường, việc chăm sóc, điều trị cho người nghiện không đơn giản, cần sự kiên trì, nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Bởi phần lớn bệnh nhân nhập viện đã ở tình trạng nặng, có hành vi rối loạn tâm thần. Vì thế, người bệnh thường có ảo giác để kích động, chống đối, thậm chí tấn công cán bộ y tế bất cứ lúc nào. Với những bệnh nhân mới vào điều trị thì càng nguy hiểm hơn do họ bị loạn thần, luôn nghĩ có người đang đuổi bắt, tấn công mình nên luôn tìm cách chống trả. Thường những ngày đầu vào điều trị, các bác sĩ, nhân viên y tế phải tạm có định người bệnh để tiêm hay cho uống thuốc... Bên cạnh đó, có bệnh nhân luôn tìm cách bỏ trốn khỏi Bệnh viện. Ngoài rối loạn hành vi, nhiều bệnh nhân nghiện ma túy còn kèm theo các bệnh lý như giang mai, lậu, viêm gan, HIV... Ngay cơ lấy nhiễm có thể xảy ra nếu cán bộ, nhân viên y tế không thực hiện tốt việc phòng lây nhiễm. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, bằng nỗ lực của cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện, từ năm 2018 đến nay hơn 950 trường hợp nghiện ma túy đã được điều trị ổn định, trong đó có trường hợp khỏi.

Tận tâm vì người bệnh

Với bác sĩ Thuận, người nghiện cũng như các bệnh nhân khác, đã vào Bệnh viện điều trị là không phân biệt, kỳ thị. Vì thế, khi chăm sóc, điều trị cho người bệnh, bác sĩ luôn tận tâm, trách nhiệm. So với bệnh nhân mắc các bệnh lý thông thường, việc chăm sóc, điều trị cho người nghiện không đơn giản, cần sự kiên trì, nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Bởi phần lớn bệnh nhân nhập viện đã ở tình trạng nặng, có hành vi rối loạn tâm thần. Vì thế, người bệnh thường có ảo giác để kích động, chống đối, thậm chí tấn công cán bộ y tế bất cứ lúc nào. Với những bệnh nhân mới vào điều trị thì càng nguy hiểm hơn do họ bị loạn thần, luôn nghĩ có người đang đuổi bắt, tấn công mình nên luôn tìm cách chống trả. Thường những ngày đầu vào điều trị, các bác sĩ, nhân viên y tế phải tạm có định người bệnh để tiêm hay cho uống thuốc... Bên cạnh đó, có bệnh nhân luôn tìm cách bỏ trốn khỏi Bệnh viện. Ngoài rối loạn hành vi, nhiều bệnh nhân nghiện ma túy còn kèm theo các bệnh lý như giang mai, lậu, viêm gan, HIV... Ngay cơ lấy nhiễm có thể xảy ra nếu cán bộ, nhân viên y tế không thực hiện tốt việc phòng lây nhiễm. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, bằng nỗ lực của cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện, từ năm 2018 đến nay hơn 950 trường hợp nghiện ma túy đã được điều trị ổn định, trong đó có trường hợp khỏi.

Bác sĩ Thuận chia sẻ: Tùy theo tình trạng bệnh, bệnh nhân nghiện ma túy được bố trí điều trị ở các khoa khác nhau. Bệnh nhân nghiện ma túy quá trình điều trị lâu dài, mất nhiều thời gian do đã bị tổn thương não. Để cắt chứng loạn thần, hoang tưởng, ảo giác là rất khó vì nhiều người đã sử dụng ma túy liều cao. Tuy nhiên, người bệnh vẫn có thể cai nghiện nếu quyết tâm cao, phối hợp điều trị tốt. Ngoài sự chăm sóc của bác sĩ, gia đình có vai trò rất quan trọng. Sự quan tâm, động viên, đồng hành sát sao của gia đình sẽ giúp người bệnh vượt lên. Người bệnh sau khi điều trị, cắt cơn, họ lại hòa nhập và tiếp xúc với những người xung quanh như bình thường.

Ông Đ.Q.Đ có con đang điều trị tại Khoa Nam, Bệnh viện Tâm thần Thái Bình cho biết: Không may con tôi sa ngã vào con đường nghiện ngập, gia đình rất buồn. Vào Bệnh viện điều trị, được sự quan tâm, động viên của các bác sĩ, nhân viên y tế, trong đó có bác sĩ Thuận, gia đình chúng tôi cũng vui bớt nỗi buồn, tập trung phối hợp chăm sóc cho cháu. Sau khi xuất viện, gia đình sẽ tiếp tục động viên, chăm sóc để cháu cai nghiện thành công.

Ngoài thực hiện khám, xác định nghiện, điều trị, trên cương vị Phó Giám đốc chuyên môn, bác sĩ Phùng Thị Minh Thuận luôn làm tốt các nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm, nhiệt huyết vì người bệnh nói chung, bệnh nhân nghiện ma túy nói riêng, góp phần giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội, bác sĩ Thuận và cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tâm thần Thái Bình xác định luôn đặt nhiệm vụ chăm sóc người bệnh lên hàng đầu, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng.

NGUYỄN HOÀNG

CÔNG AN HUYỆN THÁI THUY Bắt giữ 12 vụ, 19 đối tượng phạm các tội liên quan đến ma túy

Từ đầu tháng 6 đến nay, Công an huyện Thái Thụy đã bắt liên tiếp 12 vụ, 19 đối tượng phạm các tội liên quan đến ma túy; trong đó khởi tố 11 vụ với 13 bị can, thu giữ 11,5685 gam ma túy đá, 0,5264 gam heroin.

Điển hình, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3/6, tại trục đường thuộc thôn Nam Bình (xã Hồng Dũng), lực lượng Công an huyện bắt quả tang Bùi Đức Đệ, sinh năm 1966, trú tại thôn Nam Bình (xã Hồng Dũng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và đã thu giữ 7 túi nilon có chứa chất dạng tinh thể trong suốt. Quá trình điều tra, Bùi Đức Đệ khai nhận đây là số lượng ma túy đã của mình cất giấu để bán kiếm lời. Khi đối tượng vừa đi ra khỏi nhà tìm người mua thì bị lực lượng công an bắt giữ. Kết quả giám định xác định khối lượng ma túy thu giữ của đối tượng Bùi Đức Đệ là 9,6518 gam ma túy đá.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn, thời gian tới, Công an huyện Thái Thụy tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, huyện để tuyên truyền người dân nhận thức về pháp luật và tác hại của ma túy; thông báo rộng rãi về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy; phát huy toàn dân đấu tranh phòng, chống ma túy. Lực lượng công an huyện chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh kiên quyết với các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy...

TRẦN TUẤN



Số lượng ma túy đã được Công an huyện Thái Thụy thu giữ.